
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง)  
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) และ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  (๑) กระทู้ถาม 
       ๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
   ๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มติของสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ที่ มีทัศนะต่อ
เหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทย และกฎหมายของสหภาพยุโรป เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน         
โดย นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม         
ถาม นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
   สอบถามถึงกรณี มติของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา จ านวน ๙ คน ร่วมเสนอข้อมติ      
ของวุฒิสภาวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาต่อเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นการแสดงสิทธิ
เสรีภาพในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และเตรียมเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณารับรอง 
รวมถึงกรณีที่สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎหมายแมกนิตสกี ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการจับกุม การคุกคาม การข่มขู่ ซึ่งมีเรียกร้องให้
ประเทศไทยชุมนุมโดยสงบ สันติ โดยมีรายละเอียดคือ ขยายขอบเขตการลงโทษผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก 
ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบได้เพียง
ประเด็นเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตนจะสอบถามไปยังคณะกรรมาธิการการต่างประเทศต่อไป 
   นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอบชี้แจงว่า      
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ชี้แจงกรณี
เกี่ยวกับสมาชิกสหรัฐอเมริกาเพียงอย่างเดียว โดยกระทรวงการต่างประเทศรับทราบถึงร่างมติของสมาชิก
วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก่อนมติจะออกช่วงเย็นวันเดียวกัน ซึ่งกระทรวง
การต่างประเทศได้ติดตามทันที พร้อมทั้งตรวจสอบและหลังจากที่ร่างมติดังกล่าวออกมา ได้สั่งการ              
ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบทันที และข้อมูลที่ได้รับ คือ ร่างมติดังกล่าวจะตกไปก่อนน าเสนอ 
เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา จะประชุมวันสุดท้ายวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และร่างมติดังกล่าว         
ยังไม่น าเสนอเข้าสู่การพิจารณา อีกทั้งมติดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงท่าที โดยไม่มีผลใด ๆ ต่อประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศได้ท าหนังสือไปยังสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๖๓ เพ่ือแสดงความขอบคุณที่ห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองภายในประเทศไทย แต่ประเทศไทยพร้อมจะ
บริหารจัดการปัญหาดังกล่าวภายในประเทศด้วยตัวเอง     
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                ๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป 
   ๑.๒.๔ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล
ทั่วประเทศ  โดยนายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย              
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
            ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ชุมชนย่อยขึ้น โดยมีคณะกรรมการชุมชนท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมไปถึง          
การด าเนินการบริการ งานสาธารณะและงานจิตอาสาในชุมชนต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนต้องอาศัย
ความเสียสละอุทิศก าลังกาย ก าลังใจและก าลังทรัพย์ในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ 
นั้นจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร แต่กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ดังเช่น
ก านันผู้ใหญ่บ้าน หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการชุมชนได้ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดไว้ ปัญหา
ดังกล่าว ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้พิจารณาแนวทางก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว แต่ก็ยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ จึงขอเรียนถามว่า 
    ๑. เหตุใดกระทรวงมหาดไทยจึงไม่สามารถก าหนดระเบียบในการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุมชนได้ ขอทราบรายละเอียด 
    ๒. กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว อย่างไร และมีความ
คืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุมชนอยู่ในขั้นตอนใด ขอทราบ
รายละเอียด 
    นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย          
ตอบชี้แจงว่า กระทรวงมหาดไทยได้เห็นความส าคัญของคณะกรรมการชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในชุมชน  
ที่ไม่มีก านันผู้ใหญ่บ้าน อยู่ในชุมชนในเขตเทศบาล จึงได้ก าหนดให้มีกลไกของกรรมการชุมชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนในการท าหน้าที่แทนกรรมการหมู่บ้านเพราะฉะนั้น ถือว่ากรรมการชุมชน  ก็มีความส าคัญ              
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยขออนุมัติยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 
พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการร่างกฎหมายพิจารณา โดยจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 
ทั้งนี้ การที่ต้องมีระเบียบเนื่องจากไม่มีกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติในการรองรับอ านาจของคณะกรรมการ
ชุมชน เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีระเบียบรองรับสถานะความเป็นองค์กร ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นไม่ได้ กระทรวงมหาดไทยจึงเร่งรัดให้มีระเบียบออกมาบังคับใช้ให้ได้โดยเร็วที่สุดเพ่ือที่จะให้มีการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่และมีสถานะความเป็นองค์กร เมื่อมีสถานะตามกฎหมายสามารถด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของชุมชนได้ต่อไป อีกทั้งยังสามารถของบประมาณอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้           
ในส่วนค่าตอบแทนนั้นต้องมีกฎหมายรองรับ จึงจ าเป็นต้องน าเรื่องดังกล่าวไประบุไว้ในประมวลกฎหมายส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจะเร่งรัดให้มีการระบุไว้ในกฎหมายต่อไป 

       ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
    ๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การตรวจสอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน กรณี 
โรงแรม รีสอร์ท ที่สร้างบนเกาะหรือภูเขา โดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  (เลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
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โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม   
   ๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาความล่าช้าในการออกเอกสารสิทธิพ้ืนที่
ทับซ้อนที่สาธารณประโยชน์หนองหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  โดย นางสาวศรีนวล บุญลือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจั งหวัดเชียงใหม่ พรรคภูมิ ใจไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ ถ าม ถาม รัฐมนตรีช่วย                
ว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถาม 
   ที่ประชุมเห็นชอบ  

   จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอเลื่อนระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆล าดับที่ 
๗.๒ และ ๗.๓ มาพิจารณา ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ดังนี้ 
   ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเล  
กัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ  แทนต าแหน่ง ที่ว่างลง           
๒ ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล และนายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์) สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการ          
แทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ และนางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกระดี่ 

   ๗.๓ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตร
เหมืองแร่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่  แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง           
เพราะลาออก (ร้อยต ารวจตรี สุเทียน ทองโสม)  สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ 
นางสาวธนพร โสมทองแดง 

       ที่ประชุมรับรอง 

   ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมน าเรื่อง การพิจารณาขอขยายเวลาไม่ได้บรรจุ        
ในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมอนุญาตให้น ามาพิจารณา คือ 
   - คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติเพ่ือพิจารณา
ศึกษาโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน ออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓  
       ที่ประชุมรับรอง 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
         ๒.๑ รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๖๓)  
         ๒.๒ รับทราบรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง
ประจ าปี ๒๕๖๒  
        ๒.๓ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปราม          
การฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

              ที่ประชุมรับทราบ 
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  (๓) รับรองรายงานการประชุม     
        - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปี   
ครั้งที่หนึ่ง) 
            ครั้งที่ ๖ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
                              ครั้งที่ ๗ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
                              ที่ประชุมรับรอง 

  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 
  จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ให้น าเรื่องที่ค้างพิจารณาตามวาระที่ ๕.๑ ๕.๒ และ ๕.๖ ขึ้นพิจารณาก่อนระเบียบวาระเรื่องด่วน จึงขอ
ด าเนินการตามมติที่ประชุม ซึ่งระเบียบวาระที่ ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่องปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร ายชื่อ          
พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้เสนอ ซึ่งปรากฏว่ามีญัตติในท านองเดียวกัน จ านวน ๓ ฉบับ มาพิจารณารวมกัน
ตามล าดับ คือ       
  ๕.๑๐๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ     
  ๕.๑๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา       
การถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ า อุปโภค บริโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายวีระกร 
ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
  ๕.๑๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

  ต่อจากนั้น ประธานฯ พิจารณาให้เรื่องในท านองเดียวกันมาพิจารณารวมกันตามล าดับ ดังนี้ 
  ๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง
ปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
โดยมี ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท          
เป็นผู้เสนอ 
        การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ยังมีประเด็นปัญหาเรื่อง
ภารกิจการจัดบริการสาธารณะที่ทับซ้อนกันระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กับภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้ก ากับดูแล เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดบริการ
สาธารณะและกิจการสาธารณะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากระเบียบและกฎหมาย ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงที่เกี่ยวข้องท าให้มีอ านาจ
หน้าที่ซ้ าซ้อนกับส่วนราชการต่าง ๆ อึกทั้งมีการจัดบริการสาธารณะในภารกิจที่ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจ
ดังกล่าวทั้งงาน เงิน (งบประมาณ) และบุคลากร จากส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ท าให้
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การปฏิบัติงานขัดกับระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  ๕.๑๐๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น โดยมี นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย      
เป็นผู้เสนอ 
   ในอดีตงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ าทั่วประเทศเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานจาก
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการโดยมีการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต่อมาได้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑)          
พ.ศ. ๒๕๔๕ และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทาน ส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ถ่ายโอนภารกิจ      
การก่อสร้างดูแลและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา 
โดยได้ก าหนดให้ถ่ายโอนแหล่งน้ าที่มีขนาดน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูแลบ ารุงรักษา อย่างไรก็ตาม พบว่าที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่รับถ่ายโอนภารกิจมานั้น
เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ไม่มีงบประมาณในการบ ารงุรักษาและบริหารจัดการเนื่องจาก
แหล่งน้ าบางแห่งมีขนาดใหญ่เกินกว่าศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการขาดบุคลากร         
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีหลายแห่งปล่อยให้แหล่งน้ ากลายเป็นสถานที่รกร้างจึ งท าให้เกิด
ช่องว่างของการปฏิบัติงานและท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จากการถ่ายโอนภารกิจ 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีขนาดแตกต่างกัน บางแห่งอาจมีศักยภาพที่สามารถบริหาร
จัดการได้แต่บางแห่ง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ขนาดเล็กอาจไม่ส ามารถบริหารจัดการได้       
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ต่อประชาชนทั้งในเรื่องของการด าเนินชีวิตและการท า
อาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น เพ่ือให้การถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง จึงควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีความพร้อมสามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนที่มีศักยภาพ หรือขอโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าคืนให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไปได ้
  ๕.๑๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ า อุปโภค บริโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายวีระกร 
ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
            ด้วยแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓        
(ฉบับที่ ๑) แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(ฉบับที่ ๑) แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติ
การก าหนด ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้
ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
ภารกิจด้านแหล่งน้ าของกรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม     
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กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมการปกครอง กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล อาทิ การถ่ายโอน
ภารกิจการก่อสร้าง ดูแล และบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจด้านแหล่งน้ าระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง เช่น ในกรณีแหล่งน้ าที่ปริมาตรเก็บกักน้อยกว่า ๖ ล้านลูกบาศก์เมตร      
แหล่งน้ าที่มีการใช้ประโยชน์ของประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่หนึ่งจังหวัด และบ่อน้ าบาดาล  ให้ส่วนราชการ      
ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนรวมทั้ง     
ถ่ายโอนสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินที่มีอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการ      
และบ ารุงรักษา เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย
แล้วจะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแต่ละแห่งมีศักยภาพที่ไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในจ านวนที่จ ากัดและไม่มีความสามารถ  
ในการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง อันได้แก่ อาคารบังคับน้ าต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้ความรู้ในทางวิศวกรรม
ในการดูแลรักษา ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ า อุปโภคบริโภค ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้การถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 
  ๕.๑๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งน้ าให้กับองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น โดยมี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี พรรคเพ่ือไทย           
เป็นผู้เสนอ 
   ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจแหล่งน้ าจากส่วนราชการให้แก่ปกครองส่วนท้องถิ่น      
ของประเทศไทยที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนและคืบหน้าตามแผนการกระจายอ านาจให้กับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยประเด็นการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ าตามแผนการกระจายอ านาจ มีข้อเสนอแนะ          
ให้หลักการถ่ายโอนภารกิจต้องศึกษาเรื่องความพร้อมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตลอดจน        
มีการประเมินศักยภาพและเงื่อนไขขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
เป้าหมาย และจัดล าดับความส าคัญของภารกิจถ่ายโอนที่สอดคล้องกับบริบทและความพร้อมขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในการที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เก่ียวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน 
   ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ บุคลากรของท้องถิ่นส่วนใหญ่ ขาดประสบการณ์ ขาดเครื่องมือ เครื่องจักรกล จากการ
ด าเนินงานพบว่า อบต.ส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้เองอย่างเบ็ดเสร็จ และยังต้องพ่ึงพาหน่วยงานถ่ายโอน 
จึงท าให้มีปัญหาอุปสรรค ซึ่งภารกิจงานบางอย่างไม่สนองความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น โดยเฉพาะ
บุคลากรด้านช่างของท้องถิ่นยังไม่มีโอกาสเรียนรู้จากส่วนราชการที่ถ่ายโอนโดยเฉพาะขั้นตอนการศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่ง อบต.ส่วนใหญ่ขาดความพร้อม อาทิ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
มีงบประมาณที่ตั้งไว้ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่
ทราบถึงความเป็นมาของโครงการที่ถ่ายโอน อย่างไรก็ตาม พบว่าที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย
แห่งที่รับถ่ายโอนภารกิจมานั้น เกิดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ไม่มีงบประมาณในการ
บ ารุงรักษาและบริหารจัดการ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีขนาดแตกต่างกัน บางแห่ง
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อาจมีศักยภาพที่สามารถบริหารจัดการได้แต่บางแห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ขนาดเล็กไม่
สามารถบริหารจัดการได้ ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน ต่อประชาชนในพ้ืนที ่
   เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และ
หาแนวทางการแก้ไข เรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น     
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อที่ ๘๘ จ านวนคณะกรรมาธิการฯ ทั้งหมด ๓๙ คน 
ก าหนดการพิจารณา ๙๐ วัน ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๗.๐๓ นาฬิกา 
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